

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ quyền điện tử tại bộ, ngành, địa

phương minh; chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu và hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử trong quý IV/2018. Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ

và Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Par Index) bảo đảm tăng cường gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ

quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam cập nhật (phiên bản 2.0) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCCP ngày 28/6/2018 của Văn phòng Chính phủ trong tháng 11/2018; khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ để nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân và tổ chức và Nghị định về chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức trong tháng 10/2018. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuế dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong tháng 10/2018.

HỘI CỤ CHIẾN BINH TỈNH Tham gia phòng, chống ma túy



Tổ tự quản an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Vũ Quý (Kiến Xương) hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các tổ tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác

bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước hết, Hội chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động tự quản, duy trì các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, câu lạc bộ phòng, chống ma túy. Tính hội phối hợp

với Công an tỉnh triển khai để án thành lập câu lạc bộ phòng, chống ma túy của CCB tại cơ sở; chỉ đạo các cấp hội chủ động rà soát, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống ma túy ở các thôn, tổ dân phố.

Ông Lê Văn Diễm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Từ mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy của Hội CCB phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Hội CCB tỉnh đã nhân rộng ra mỗi huyện, thành phố thành lập từ 2 - 3 mô hình điểm phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông. Hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tổ tự quản an toàn giao thông dẫn đi vào nền nếp, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Năm 2010 toàn tỉnh có 40 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, đến nay đã nhân rộng lên 297 câu lạc bộ, thu hút 10.169 hội viên CCB tham gia.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tổ tự quản, an toàn giao thông, an ninh trật tự, Hội CCB tỉnh tổ chức tọa đàm, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên nhằm nâng cao kỹ năng xử lý khi có vụ việc xảy ra. Ông Lê Văn Chính, chủ nhiệm câu lạc bộ phòng, chống ma túy xã Thụy Sơn (Thái Thụy) chia sẻ: Nhờ được tham gia các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nên từ năm 2015 đến nay các thành viên trong câu lạc bộ đã vận động 4 đối tượng cai nghiện ma túy thành công, kêu gọi 4 đối tượng khác trở về quê hương và tham gia cai nghiện. Hoạt động của câu lạc bộ góp phần cùng lực lượng công an xã giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Ông Trần Danh Bảo, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Từ đầu năm đến

nay, các câu lạc bộ phòng, chống ma túy của CCB trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hoạt động rất hiệu quả. Thành viên các câu lạc bộ đã nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng bắt giữ 7 vụ, 9 đối tượng buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ và tiêu hủy trên 300 tốp heroin. Bên cạnh hoạt động phòng, chống ma túy, các câu lạc bộ còn xây dựng được quỹ tình nghĩa nhằm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trở thành thành viên tham gia câu lạc bộ phòng, chống ma túy tại địa phương.

Ông Lê Văn Diễm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết thêm: Các câu lạc bộ phòng, chống ma túy của CCB đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, canh gác, kịp thời tham mưu xử lý nhiều vụ việc tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Một số địa phương đã vận động người nghiện đi cai nghiện thành công song tính bền vững chưa cao, vì thế Hội CCB tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng phương án đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Các cấp hội CCB cũng thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy" kết hợp với phong trào "CCB gương mẫu", tích cực tuyên truyền nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy để mọi người cùng tham gia đấu tranh, phòng ngừa.

TIẾN ĐẠT

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2018

(chinhphu.vn) Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gồm 5 chương, 19 điều quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, cụ thể: hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết; chính sách ưu đãi, hỗ trợ; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết. Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng gồm 4 điều, quy định về mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000 đồng.

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài được ban hành nhằm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời để góp phần cải thiện đời sống, chế độ đãi ngộ của người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước gồm 5 chương, 22 điều quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Quyết định quy định về: giá trị pháp lý của văn bản điện tử; nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử; yêu cầu gửi nhận văn bản điện tử; các loại văn bản điện tử và đầu mối gửi, nhận văn bản điện tử; quy trình gửi, nhận văn bản điện tử; hạ tầng kỹ thuật, công nghệ.

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư. Quyết định được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động xuất khẩu công nghệ, xuất khẩu công nghệ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

(nhandan.com.vn) Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có các nội dung như: bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên; thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018. Theo đó, về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm theo lộ trình quy định tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI); Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo lộ trình phù hợp.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật này, nhất là việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc rà soát vấn đề cử tuyển; chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, sửa đổi các luật liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học theo hướng một luật sửa nhiều luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai cơ chế tự chủ đại học; bổ sung quy định về Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ có chức năng thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, giám sát các mặt hoạt động của trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể hiện trạng đầu tư, cải tạo nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch trong trường học trước năm học mới, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Rà soát, xác định rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, hoàn thiện hệ thống quản trị của ngành Giáo dục, quy trình kỹ thuật, đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và nhân dân, tổ chức tổng kết, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, bất cập, bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch tất cả các khâu của kỳ thi; phối hợp với Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm các vi phạm trong kỳ thi vừa qua.

VĂN LANG Bao giờ chấm dứt tình trạng đổ rác thải bừa bãi?



Bãi rác ngay sát đường giao thông thuộc cánh đồng thôn Thượng Duyên, xã Văn Lang.

Thời gian qua, ai đi qua đoạn đường thuộc cánh đồng ở thôn Thượng Duyên, xã Văn Lang (Hưng Hà) đều thấy hình ảnh bãi rác trải dài bên đường. Mùi hôi thối, nước rỉ ra từ rác thải đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Được biết, bãi rác này là địa điểm đổ rác thải của 7 thôn trong xã. Bình quân một thôn mỗi ngày thải ra khoảng 3 tạ rác. Như vậy, lượng rác thải được tập kết tại bãi rác này là rất lớn trong khi địa phương

chưa có biện pháp giải quyết tình trạng này. Khi chúng tôi có mặt tại đây, một vài người dân đem rác ra đổ chia sẻ: Rác thải sinh hoạt hàng ngày thì nhiều trong khi không có khu xử lý rác thải nên chúng tôi không biết đổ đi đâu. Rác thải đổ ra đây là gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Do đó, chúng tôi mong chính quyền sớm giải quyết tình trạng này. Đặc biệt, nếu sau này có khu xử lý rác thải đi vào hoạt động, chính quyền cũng cần có sự kiểm tra, giám sát chặt

chẽ và chúng tôi sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong việc xử lý rác thải để mang lại môi trường sạch, đẹp cho chính mình. Không chỉ đổ rác thải bừa bãi tại cánh đồng thôn Thượng Duyên, người dân còn đổ rác ngay gần đường 223 đoạn đi qua xã Văn Lang. Bà Lê Thị Ngọt, một người thường xuyên đến bãi rác này thu nhặt đồ phế thải đem đi bán cho biết: Bãi rác này chủ yếu là phế thải đồ điện tử do đổ tiếm ăn ngay cơ gây ô nhiễm cho người tham gia giao

Ông Lộ Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Văn Lang



Xã đã quy hoạch khu xử lý rác tập trung với diện tích 1,1ha. Tuy nhiên, việc xây dựng khu xử lý rác thải tập trung chậm tiến độ trong khi các bãi rác của các thôn đã được xóa bỏ, do đó dẫn đến tình trạng rác thải đổ bừa bãi bên vệ đường giao thông gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Chúng tôi quan đầu trong tháng 8/2018 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng đổ rác bừa bãi này.

Ông Đinh Văn Toàn, thôn Phú Khu, xã Văn Lang



Chúng tôi vẫn biết đổ rác thải bên đường giao thông là không đúng và gây ô nhiễm môi trường. Nhưng do địa phương chưa có điểm tập kết, xử lý rác thải tập trung nên chúng tôi đành phải đổ rác ra đây. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm hoàn thành khu xử lý rác thải để xử lý dứt điểm tình trạng này.

thông và lao động nông nghiệp tại các cánh đồng bên cạnh đường rác, nhất là trẻ em qua lại khu vực này. Có hôm tôi còn thấy cả xe ô tô tải chở toàn kính đã vỡ, vỏ ti, đồ điện tử đến đổ tại đây nên bãi rác không chỉ gây ô nhiễm mà còn có nguy

cơ gây ra những tai nạn không đáng có.

Mong rằng chính quyền xã Văn Lang sớm hoàn thiện việc xây dựng khu xử lý rác thải để giải quyết dứt điểm tình trạng đổ rác thải bừa bãi như hiện nay.

MAI THÚ



Rác thải đổ ven đường 223 đoạn đi qua xã Văn Lang.



Rác thải đổ ngay bên đường giao thông.



Rác thải chất cao.